



บทสรุป

จากการศึกษาการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์มลายานับตั้งแต่การก่อตั้งพรรค ฯ ในปี ๑๙๓๐ เป็นต้นมา พบว่าพรรคคอมมิวนิสต์มลายาขาดฐานมวลชนที่ให้การสนับสนุน เลื่อมใสพรรค ฯ ที่มากเพียงพอ และมวลชนที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์มลายาส่วนใหญ่ เป็นชาวจีนเกือบ ๘๐ % ทำให้ฐานมวลชนของพรรคมีไม่มากพอ และถูกโจมตีว่าเป็นพรรค ของชาวจีน นอกจากนี้ยังพบว่ารัฐบาลมลายามีแนวนโยบายและดำเนินการปราบปราม คอมมิวนิสต์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์มลายาประ สบกับความสูญเสียในการต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาล จนกระทั่งต้องถอยร่นกำลังของพรรค คอมมิวนิสต์ที่หลือมาอาศัยพรมแดนระหว่างไทย - มลายา เป็นที่หลบซ่อนสะสมกำลัง เพื่อ ทำการต่อสู้ต่อไป

จากการศึกษาถึงประวัติการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา พบว่าอุดมการ คอมมิวนิสต์ได้ถูกนำมาเผยแพร่ในหมู่ชาวจีนอพยพที่เข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ในมลายา และสิงคโปร์ โดยแฝงตัวเข้ามากับอุดมการชาตินิยมภายใต้การชี้นำของก๊กมินตั๋งที่ต่อสู้ เพื่อโค่นล้มราชวงศ์แมนจู และจัดตั้งรัฐบาลในแผ่นดินใหญ่จีน ก๊กมินตั๋งได้ส่งผู้ปฏิบัติ งานเข้ามาดำเนินงานในสิงคโปร์และมลายา ในกลุ่มของก๊กมินตั๋งเหล่านี้มีสมาชิกที่นิยม อุดมการคอมมิวนิสต์ร่วมอยู่ด้วย และได้ขยายงานเผยแพร่อุดมการคอมมิวนิสต์ในหมู่ชาวจีน

โดยเหตุที่พรรคคอมมิวนิสต์มลายาซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี ๑๙๓๐ เป็นพรรคการเมืองที่ ผิดกฎหมาย ดังนั้น การเคลื่อนไหวของพรรค ฯ จึงต้องเป็นไปอย่างปกปิดซ่อนเร้น และหลีกเลี่ยงการปราบปรามจากฝ่ายรัฐบาล ทำให้ขาดความคล่องตัวในการขยายตัว พรรคคอมมิวนิสต์มลายาได้พยายามที่จะแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชน ถึงประชาชน มาเข้าเป็นแนวร่วม โดยดำเนินการผ่านองค์การจัดตั้งต่าง ๆ ของพรรคคอมมิวนิสต์ มลายา ซึ่งปรากฏว่าองค์การต่าง ๆ ที่พรรคคอมมิวนิสต์มลายาตั้งขึ้น ได้รับการสนับสนุน

จากประชาชนพอสมควร ปัญหาที่พรรคคอมมิวนิสต์มลายาประสบคือ พรรคสามารถขยายตัว และจัดหาสมาชิกได้ในหมู่ชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่สามารถทำให้ชาวมลายูและชาวอินเดียน เลื่อมใสและสนับสนุนพรรค ๆ ได้ ถึงแม้ว่าจะมีชาวมลายูและชาวอินเดียนศรัทธาและเข้าร่วมกับพรรค ๆ ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ทำให้ฐานมวลชนของพรรค ๆ ไม่กว้างขวาง แม้พรรคคอมมิวนิสต์มลายาจะได้นำนโยบายขยายฐานมวลชนไปยังชนเชื้อชาติอื่น เพราะตระหนักถึงความจำเป็นในการแสวงหาความสนับสนุนจากทุกเชื้อชาติ เช่นการก่อตั้งกองกำลังปลดปล่อยเชื้อชาติมลายา แต่ว่าความพยายามของพรรค ๆ ไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นพรรคคอมมิวนิสต์มลายาจึงเปรียบเสมือนพรรคคอมมิวนิสต์ของชาวจีนเท่านั้น

ผลจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทำให้สถานะของพรรคคอมมิวนิสต์มลายาดีขึ้น กล่าวคือ พรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศตัวที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่น ซึ่งเข้ามายึดครองมลายา และอาจกล่าวได้ว่ากองกำลังของคอมมิวนิสต์เป็นกองกำลังที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับญี่ปุ่น ทำให้พรรค ๆ ได้รับความชื่นชมจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนที่ถูกญี่ปุ่นลงโทษ โดยไม่มีการพิจารณาถือว่าเป็นสมาชิกคอมมิวนิสต์หรือมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์มลายา ทำให้ฐานมวลชนของพรรคคอมมิวนิสต์มลายาขยายตัวมากขึ้น องค์การบังหน้าและแนวร่วมที่พรรค ๆ จัดตั้งขึ้นเพื่อรับการสนับสนุนจากประชาชนสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากประชาชน

อย่างไรก็ตาม พรรคคอมมิวนิสต์มลายาต้องเผชิญหน้ากับพรรค เอ็มซีเอ. ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในการสร้างความนิยมจากชาวจีน โดยพรรค เอ็มซีเอ. มีนโยบายที่จะปกป้องวัฒนธรรม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ของชาวจีนในมลายา ตามวิถีทางแห่งกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นทางเลือกให้แก่ชาวจีนที่ไม่นิยมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ไม่ชอบความรุนแรงรักสันติ และพรรคเอ็มซีเอ. กลับเรียกร้องให้ชาวจีนร่วมมือกับฝ่ายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคอมมิวนิสต์โดยให้ชาวจีนเข้าร่วมมือกับรัฐบาลในการต่อต้านปราบปรามคอมมิวนิสต์ และปรากฏว่าพรรคเอ็มซีเอ. ได้รับความนิยมจากชาวจีนอย่างมาก ทำให้ฐานมวลชนของคอมมิวนิสต์ในชาวจีนลดน้อยลงไปอีก

นอกจากนี้ พรรคคอมมิวนิสต์มลายา ภายใต้การนำของจิน เบ็ง ไค่ เปลี่ยนยุทธศาสตร์การต่อสู้จากการเคลื่อนไหวในเมืองตามแนวทางเลนิน มาสู่การทำสงครามกองโจร ตามแนวทางเหมา ในปี ๑๙๔๘ การเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางเหมาดังกล่าว เนื่องจากความเคลื่อนไหวในเมืองที่ผ่านมาของพรรค ฯ ล้มเหลว และถูกปราบปรามจากอังกฤษ และนายไล้เต็ก ซึ่งเป็นผู้นำแนวทางเลนินได้หลบหนีออกจากพรรค ฯ ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์มลายาต้องประณามแนวทางที่นายไล้เต็กเคยดำเนินมาว่าผิดพลาคล้มเหลว และทำให้จำเป็นต้องดำเนินนโยบายที่แตกต่างจากเดิม ประกอบกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งได้ใช้แนวทางสงครามกองโจร ป่าลอมเมืองในการต่อสู้กับรัฐบาลเจียงไคเช็ค กำลังเป็นฝ่ายมีชัยชนะในการปฏิวัติจีน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์มลายา เลือกใช้นโยบายทำสงครามกองโจร

การต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์มลายาในการทำสงครามกองโจรนั้น กองกำลังติดอาวุธของพรรค ฯ มิได้ทำหน้าที่รบแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังคงทำงานมวลชนแสวงหาการช่วยเหลือสนับสนุนจากมวลชนในชนบทอีกด้วย หน่วยงานมวลชนของกองกำลังคอมมิวนิสต์มลายา เรียกว่าหน่วยหมิ่นหยวน หรือหน่วยเคลื่อนไหวมวลชน มีหน้าที่ในการแสวงหาสมาชิกและรับการสนับสนุนจากประชาชนทั้งด้านอาหาร ยารักษาโรค และข่าวสารความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัฐบาล ปัญหาของพรรคคอมมิวนิสต์มลายาคือ ชาวจีนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมือง แต่ชาวชนบทส่วนใหญ่เป็นชาวมลายู และคอมมิวนิสต์ไม่สามารถเข้าถึงและแสวงหาการสนับสนุนจากชาวมลายู ได้ทำให้ความเคลื่อนไหวของกองกำลังติดอาวุธของพรรคขาดมวลชนสนับสนุน แม้จะมีชาวมลายูสนับสนุนอยู่บ้างก็ไม่มากนัก และการที่กองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์ใช้วิธีการที่รุนแรง การเรียกคาคุ่มครองจากประชาชน ทำให้ประชาชนหวาดกลัวมากกว่า เลื่อมใสศรัทธาในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์

นอกจากปัญหาการขาดพื้นฐานมวลชนแล้ว พรรคคอมมิวนิสต์มลายายังประสบกับปัญหาการขาดความชัดเจนในการทำสงครามปฏิวัติ ในระยะที่พรรคคอมมิวนิสต์มลายา

อยู่ภายใต้การนำของนายโล่เต็กนั้น พรรค ฯ ได้นำเอาแนวทางเลนินมาประยุกต์ใช้ในการต่อสู้ในมลายา กล่าวคือ พรรค ฯ ได้ใช้หนทางการต่อสู้ภายในกฎหมาย วิถีทางรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายรัฐบาลเปิดช่องให้ แต่การเคลื่อนไหวมวลชนของพรรคขาดประสิทธิภาพ ทำให้ถูกฝ่ายรัฐบาลปราบปรามและจำกัดขอบเขตการเคลื่อนไหวลง และเมื่อพรรค ฯ เปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ตามแนวทางเหมาเจ๋อตุง คือการทำสงครามกองโจร ตามทฤษฎีป่าล้อมเมือง ในปี ๑๙๕๘ นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การต่อสู้ที่ขาดการศึกษาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างดีพอ การเปลี่ยนแปลงมิได้เป็นไปตามขั้นตอนของการต่อสู้แต่เป็นเพราะว่าหนทางการต่อสู้ที่ผ่านมามีผลมากกว่า และในการทำสงครามกองโจรนั้น พรรค ฯ ยังมีลักษณะใจร้อน ไม่เข้าใจถึงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการต่อสู้ที่จะต้องเป็นสงครามยืดเยื้อยาวนาน และการต่อสู้ต้องขยายตัวจากขนาดเล็กไปสู่ขนาดใหญ่ จากไม่มีไปสู่มี ขยายตัวไปที่ละเล็กทีละน้อย และการปฏิวัติจะไม่สำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว การที่พรรคคอมมิวนิสต์มลายาประเมินกำลังของตนสูง และประเมินค่าฝ่ายรัฐบาลต่ำ ทำให้คอมมิวนิสต์ใหม่การต่อสู้ในระยะแรกในขณะที่ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ ทำให้ถูกฝ่ายรัฐบาลปรับตัวจากฝ่ายรับมาเป็นฝ่ายรุกได้ในเวลาไม่นานนัก

ปัญหาภายในอีกประการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์มลายาคือการที่ผู้นำพรรค ฯ มีความขัดแย้งทางแนวความคิดในการปฏิบัติ และโดยเหตุที่พรรค ฯ ขาดการใช้หลักประชาธิปไตยรวมศูนย์อย่างเคร่งครัด คือการที่ฝ่ายข้างน้อยต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามฝ่ายข้างมาก และระดับต่ำต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามระดับสูง ทำให้ความขัดแย้งทางแนวความคิดดังกล่าวมีได้จำกัดอยู่แต่เพียงในที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรค ฯ และคณะกรรมการกลาง ไม่สามารถขจัดความขัดแย้งได้และทำให้ความขัดแย้งภายในพรรค ฯ ไปปรากฏในสื่อมวลชน ทำให้ยากแก่การประนีประนอม อันนำมาซึ่งความขัดแย้งและไม่พอใจกันในระหว่างผู้นำชั้นสูงของพรรค ฯ และมีผลกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานของพรรค

การที่พรรคคอมมิวนิสต์มลายาจะประสบผลสำเร็จในการปฏิวัติหรือไม่นั้น นอกจาก การพิจารณาถึงปัญหาภายในพรรค ฯ ดังที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้น ยังมีปัญหาปัจจัย ภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้อง คือการเผชิญกับการต่อต้านและปราบปรามจากรัฐบาล

รัฐบาลมลายามีแนวความคิดว่าในการปราบปรามคอมมิวนิสต์นั้น ต้องใช้การเมือง นำการทหาร การปฏิบัติการทางทหารนั้นต้องเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมการดำเนินงานทาง การเมือง ดังนั้น จุดเน้นหนักของการปราบปรามจึงอยู่ที่การแก้ไขปัญหาด้านการเมืองที่เป็น เงื่อนไขหรือจุดอ่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จะหยิบยกขึ้นมาโจมตีหรือปลุกระดมประชาชนให้ สนับสนุนได้ แนวความคิดในการต่อต้านปราบปรามคอมมิวนิสต์ที่สำคัญ คือการพยายามแยก สลายมวลชนออกจากคอมมิวนิสต์ เสมือนการแยกน้ำออกจากปลา โดยเหตุที่รัฐบาลตระหนัก ทั่วว่า มวลชนที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์มลายาส่วนใหญ่เป็นชาวจีน และมีชาวมลายู เป็นส่วนน้อย และพรรคคอมมิวนิสต์มลายาก็ประสบความสำเร็จในการสร้างศรัทธาและ การสนับสนุนจากชาวมลายูและชาวอินเดียน ยิ่งไปกว่านั้น ชาวมลายูกลับมีความรู้สึก ต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์มลายาเสียอีก ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์มลายาไม่สามารถเคลื่อนไหว ได้ในหมู่มลายู ปัญหาสำคัญของการปราบปรามคือการพยายามแยกชาวจีนเรื้อรังที่ อาศัยอยู่ในชนบท และเป็นมวลชนที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคอมมิวนิสต์ออก มาจากคอมมิวนิสต์ อังกฤษได้แก้ไขปัญหานี้โดยอพยพชาวจีนลงมาตั้งหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่บ้าน ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการแยกมวลชนออกจากพรรค ฯ และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์ มีการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนได้ และยังสามารถแยกสลาย อิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในชาวจีนในชนบทลงได้ ซึ่งชาวจีนในชนบทเป็นหัวใจสำคัญอย่าง มากในการสนับสนุนช่วยเหลือการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา เพราะเป็นทั้งแหล่ง เสบียงอาหาร กำลังคน และข่าวสารความเคลื่อนไหวของรัฐบาล เมื่อรัฐบาลสามารถ แยกมวลชนออกมาได้ ทำให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ตกอยู่ในฐานะลำบาก

นอกจากนี้ อังกฤษยังได้แก้ไขปัญหาด้านการเมืองโดยการลดเงื่อนไขในการ ปลุกระดมประชาชนของพรรคคอมมิวนิสต์มลายาลง โดยได้ยินยอมให้เอกราชแก่มลายา

ในเดือนสิงหาคม ๑๙๕๗ การโค่นล้มเอกราชโดยสันติวิธีของมลายา และการที่ประชาชนมลายาสามารถปกครองตนเองได้ มีการเลือกตั้งเพื่อจัดตั้งรัฐบาลขึ้นปกครองตนเอง เป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์มลายาประสบกับความพ่ายแพ้ ทั้งนี้เพราะพรรคฯ ไม่สามารถปลุกระดมประชาชนให้เข้าร่วมต่อสู้เพื่อเอกราชของมลายาและการปกครองตนเองได้อีกต่อไป

ปัญหาสำคัญของอังกฤษในการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์มลายาคือ การป้องกันมิให้การต่อสู้ในมลายาขยายตัว เป็นการขัดแย้งและสงครามระหว่างเชื้อชาติ กล่าวคือ เป็นการขัดแย้งระหว่างชาวจีนและชาวมาเลย์ อังกฤษตระหนักดีว่าการที่จะแยกชาวจีนออกจากคอมมิวนิสต์ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์ไม่เป็นการเพียงพอ จำต้องได้รับการร่วมมืออย่างดีจากชาวจีนในการเข้าร่วมมือกับฝ่ายรัฐบาลในการต่อสู้ปราบปรามคอมมิวนิสต์อีกด้วย อังกฤษจึงพยายามแก้ไขปัญหชาวจีน โดยการพยายามยกฐานะทางการเมืองของชาวจีนให้มีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเทียบเท่าชาวมาเลย์ เพื่อเป็นการลดช่องว่างของการแก้ปัญหาการขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ นอกจากนี้ บทบาทและการเคลื่อนไหวของพรรคเอ็มซีเอ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองของชาวจีน ยอมรับการต่อสู้ตามวิถีทางแห่งกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ใ้ร่วมกับรัฐบาลในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ โดยได้พยายามเรียกร้องให้ชาวจีนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการแยกชาวจีนออกจากพรรคคอมมิวนิสต์มลายา

แม้ว่าอังกฤษจะมีบทบาทอย่างมากในการต่อต้านและปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์มลายา แต่เราก็ไม่อาจละเลยบทบาทการต่อสู้ของประชาชนในมลายาได้ ความร่วมมือทางการเมืองระหว่างพรรคเอ็มโน และพรรคเอ็มซีเอ เป็นความพยายามประการหนึ่งในการดึงชนสองเชื้อชาติเข้ามาร่วมมือและใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น การที่พรรคพันธมิตรสามารถเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษได้โดยสันติวิธี เป็นผลสำเร็จของประชาชนในมลายาและเป็นการลดเงื่อนไขการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์ และการที่รัฐบาลภายใต้การ

นำของ ตนกู ราห์มัน ไคยอมเจรจากับจีนเบ็ง ในปลายปี ๑๕๕๕ แม้ว่าการเจรจาจะล้มเหลวไม่สามารถยุติการสู้รบได้ แต่รัฐบาลก็สามารถชี้ให้ประชาชนเห็นว่า ฝ่ายรัฐบาลไคพยายามในการสร้างสันติภาพและนำประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ตรงข้ามพรรคคอมมิวนิสต์มลายามีไคต้องการสันติภาพ คอมมิวนิสต์ปรารถนาจะทำสงคราม เพราะขอเรียกร้องการต่อสู้ของคอมมิวนิสต์ในประเด็นเอกราชและการปกครองตนเองนั้น ไคหมดไปแล้ว บทบาทของชาวมลายูในการเข้าร่วมเป็นกองกำลังตำรวจพิเศษ ตำรวจเสริมกำลัง กองกำลังรักษาหมู่บ้านเหล่านี้เป็นการทำลายขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ของคอมมิวนิสต์ และเมื่อพรรคเอ็มซีเอ. สามารถรณรงค์ให้ชาวจีนร่วมมือกับรัฐบาลในการปราบปราม และมีชาวจีนเข้าร่วมในกองกำลังต่าง ๆ ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์อยู่ในฐานะลำบาก เพราะถูกโคกเคียวออกจากมวลชน

ในด้านการปราบปรามนั้น อังกฤษได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือนมิถุนายน ๑๕๕๘ เพื่อให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารในการดำเนินการปราบปราม มีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น อังกฤษได้เสริมกำลังฝ่ายรัฐบาลโดยนำกำลังของเครือจักรภพมาช่วยปราบ และได้เน้นการใช้มาตรการทางกึ่งเมืองและกฎหมายเข้าช่วย และได้ใช้มาตรการห้ามออกเคหะสถาน การทำบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป เพื่อแยกประชาชนออกจากคอมมิวนิสต์ในป่า มาตรการที่สำคัญที่ทำให้คอมมิวนิสต์ประสบความยากลำบาก คือ มาตรการควบคุมอาหาร ใช้การปันส่วนอาหารในเขตแทรกซึมหรือเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ ดังนั้น กองกำลังคอมมิวนิสต์จึงประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร และประกอบกับการกดดันปราบปรามอย่างหนัก ทำให้สมาชิกกองกำลังคอมมิวนิสต์ออกมามอบตัวเป็นจำนวนมาก และเมื่อรัฐบาลสามารถจัดตั้งเขตขาวขึ้นในเขตภาคกลางของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชัยชนะของฝ่ายรัฐบาลในรัฐปะหัง ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ถูกตัดขาดออกจากกันเป็นสองภาคคือ ภาคเหนือในรัฐเปเรกับภาคใต้ในรัฐยะโฮร์ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการปราบปราม และในปี ๑๕๕๗ - ๕๘ เมื่อรัฐบาลทุ่มเทการปราบปรามในรัฐยะโฮร์ ทำให้กองกำลังคอมมิวนิสต์สูญเสียอย่างมาก เมื่อผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์มลายาสาขาภาคใต้มอบตัวต่อทาง

ราชการ ทำให้สมาชิกคอมมิวนิสต์คนอื่น ๆ มอบตัวตามเป็นจำนวนมาก ในปี ๑๙๕๕ มีสมาชิกคอมมิวนิสต์มอบตัวสูงถึง ๕๐๒ คน ภายหลังจากนั้น รัฐบาลมลายาจึงได้เน้นการปราบปรามกองกำลังของคอมมิวนิสต์ในภาคเหนือของประเทศ ซึ่งทำให้คอมมิวนิสต์มลายา ประสบความเสียหาย และต้องหลบหนีเข้ามาหลบซ่อนตามแนวชายแดนไทย - มลายา และในเดือนกรกฎาคม ๑๙๖๐ รัฐบาลมลายาได้ประกาศยกเลิกการใช้ภาวะฉุกเฉิน

การช่วยเหลือสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์นอกประเทศเป็นปัจจัยหนุนช่วยอย่างหนึ่งที่จะทำให้การต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์เข้มแข็งขึ้น แต่จากการศึกษาพบว่า พรรคคอมมิวนิสต์ต่างประเทศมีการติดต่อช่วยเหลือสนับสนุนการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์มลายาน้อยมาก ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การต่อสู้ของพรรคไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การที่พรรคคอมมิวนิสต์มลายาขาดฐานมวลชนอย่างเพียงพอ และต้องเผชิญการปราบปรามของฝ่ายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์มลายาประสบกับความพ่ายแพ้ในปี ๑๙๖๐.

ผนวก
สถิติการสูญเสียของฝ่ายคอมมิวนิสต์และเจ้าหน้าที่

	๑๙๔๘	๑๙๔๙	๑๙๕๐	๑๙๕๑	๑๙๕๒	๑๙๕๓	๑๙๕๔	๑๙๕๕	๑๙๕๖	๑๙๕๗	๑๙๕๘	๑๙๕๙	๑๙๖๐	รวม
<u>พรรคคอมมิวนิสต์มลายา</u>														
ตาย	๓๗๔	๖๑๙	๖๔๘	๑,๐๗๘	๑,๑๕๕	๙๕๙	๗๒๓	๔๒๐	๓๐๗	๒๔๐	๑๕๓	๒๑	—	๖,๗๑๑
ถูกจับ	๒๖๓	๓๓๗	๑๔๗	๑๒๑	๑๒๓	๗๓	๕๑	๕๔	๕๒	๓๒	๒๒	๘	๑๓	๑,๒๘๙
มอบตัว	๕๖	๒๕๑	๑๔๗	๒๐๑	๒๕๗	๓๗๒	๒๑๑	๒๔๙	๑๓๔	๒๐๙	๕๐๒	๘๖	๖	๒,๗๐๔
บาดเจ็บ	—	—	—	๖๔๙	๕๙๖	๒๙๑	๒๑๒	๑๖๑	๑๑๕	๕๙	๓๓	๔	๔๘	๒,๑๖๘
รวม	๖๙๓	๑,๒๐๗	๘๙๕	๒,๐๔๙	๒,๑๕๑	๑,๖๙๙	๑,๑๙๗	๘๘๔	๖๐๘	๕๔๐	๗๑๐	๑๑๙	๖๗	๑๒,๘๔๒
<u>เจ้าหน้าที่</u>														
<u>ตำรวจ</u>														
ตาย	๘๙	๑๖๔	๓๑๔	๓๘๐	๒๐๗	๕๘	๕๓	๔๗	๒๕	๕	๓	๑	—	๑,๓๔๖
บาดเจ็บ	๑๑๙	๑๗๐	๓๒๑	๔๕๔	๒๗๘	๕๓	๘๙	๖๐	๓๒	๑๑	๖	๘	—	๑,๖๐๑
<u>ทหาร</u>														
ตาย	๖๐	๖๕	๗๙	๑๒๔	๕๖	๓๔	๓๔	๓๒	๒๒	๖	๗	—	—	๕๑๙
บาดเจ็บ	๙๒	๗๙	๑๗๕	๒๓๗	๑๒๓	๖๔	๖๕	๔๓	๔๗	๒๒	๑๓	๑	—	๙๕๙
เหตุการณ์รุนแรง	๑,๒๗๔	๑,๔๔๒	๑,๓๓๙	๒,๐๘๒	๓,๗๒๗	๑,๑๓๐	๑,๐๗๗	๗๘๑	๔๓๕	๑๙๐	๙๐	๑๒	๕	๒๑,๐๒๔

ที่มา Short, The Communist Insurrection in Malaya 1948-60, p. 507.